

**THANH TRA CHÍNH PHỦ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 3609/TTCP-KHTCTH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

V/v trả lời chất vấn của  
Đại biểu Quốc hội, Nguyễn Văn Phúc  
**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ**

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Kính gửi:  
Kính chuyên: N.Đ. + V.I. ....

- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc  
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

*c. Huyen*

Thanh tra Chính phủ nhận được phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh với nội dung đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện được bao nhiêu thất thoát, lãng phí thông qua các cuộc thanh tra ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; tỷ lệ tiền đã thu hồi được sau khi có kết luận thanh tra như thế nào?

Về nội dung này Thanh tra Chính phủ xin phúc đáp như sau:

Trong 5 năm (2011-2015)<sup>1</sup>, Thanh tra Chính phủ ban hành 113 kết luận thanh tra. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp nhà nước; công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng của địa phương và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng... Qua thanh tra đã chỉ ra nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành các quy định định pháp luật của đối tượng thanh tra; đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực<sup>2</sup>; phát hiện vi phạm 74.576 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 22.690 tỷ đồng; kiến nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác 51.886 tỷ đồng (đã thu hồi và xử lý khác được 40.060 tỷ đồng đạt tỷ lệ 53,72%) và kiểm điểm, xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm. Khi phát hiện vụ việc thất thoát tiền, tài sản, có dấu hiệu cấu thành tội phạm, đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đánh giá thống nhất việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012, đến nay đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 48 vụ việc. Có thể khẳng định, kết quả công tác thanh tra trong 5 năm qua của Thanh tra Chính phủ đã góp phần tích cực vào việc hạn chế tiêu cực, thất thoát, lãng phí và phòng ngừa tham nhũng.

<sup>1</sup> Số liệu từ năm 2011 đến 9 tháng đầu năm 2015

<sup>2</sup> Như: Quản lý các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thực hiện chính sách xã hội; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh và xử lý những vướng mắc từ thực tiễn; các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhất là mối quan hệ và giá trị pháp lý giữa các báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền với báo cáo trong hồ sơ vay vốn ngân hàng; các quy định nhằm tăng cường hơn nữa minh bạch và kiểm soát chặt chẽ mối quan hệ giữa các ngân hàng với các công ty con đặc thù (công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính). Trong lĩnh vực giáo dục: quy định về thu phí học phí, cơ cấu thu chi, tổ chức bộ máy của đại học khu vực...

Theo quy định của pháp luật về thanh tra, thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết luận thanh tra tập trung vào việc đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra; kết luận về nội dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý.

Trên thực tế, với hệ thống chính sách, pháp luật hiện nay, từ nội dung kết luận thanh tra để xác định chính xác được tính chất, mức độ và định lượng tiền, tài sản gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước trong nhiều trường hợp là khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian cùng với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan và luôn gặp phải những quan điểm rất khác nhau. Mặt khác, hiện nay hệ thống tiêu chí số liệu của ngành Thanh tra chưa bóc tách được chỉ tiêu tiền, tài sản vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra gây thất thoát, lãng phí.

Là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thanh tra, Định hướng công tác thanh tra hàng năm, Thanh tra Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí. Xây dựng ban hành nhiều thông tư hướng dẫn quy trình nghiệp vụ và củng cố tổ chức ngành Thanh tra<sup>3</sup>; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cuộc thanh tra; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ thanh tra, đảm bảo khi ban hành kết luận thanh tra đầy đủ, chính xác, rõ ràng và khả thi; thành lập nhiều đoàn trực tiếp kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kết luận và chỉ đạo xử lý về thanh tra... Nhằm khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ thành lập đơn vị đôn đốc xử lý sau thanh tra tại Thanh tra Chính phủ và đôn đốc, hướng dẫn việc thành lập cơ quan này tại cơ quan thanh tra địa phương<sup>4</sup>; từng bước hoàn thiện khung pháp lý về đôn đốc, xử lý về thanh tra như tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 12/03/2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; hàng năm tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng công tác thanh tra trong đó nhiệm vụ đôn đốc, xử lý về thanh tra là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành.

<sup>3</sup> Đã trình Chính phủ Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

<sup>4</sup> Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 8/9/2014 giữa Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trong những năm gần đây, chất lượng kết luận các cuộc thanh tra và kết quả thực hiện kết luận và chỉ đạo xử lý về thanh tra đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc thu hồi tiền, tài sản vi phạm<sup>5</sup>, tuy nhiên, vẫn còn những nội dung trong kết luận thanh tra chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chưa cao. Nguyên nhân cơ bản là do ý thức chấp hành của đối tượng thanh tra và các cơ quan tổ chức liên quan còn hạn chế; chế tài xử lý và biện pháp bảo đảm thực hiện kết luận thanh tra còn thiếu.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, trong thời gian tới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, góp phần tích cực hơn nữa trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm gây thất thoát, lãng phí; đề xuất thanh tra chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; nghiên cứu bổ sung một số tiêu chí thống kê làm cơ sở đánh giá tình trạng thất thoát, lãng phí trên các lĩnh vực được thanh tra; tiến hành tổng kết và đề xuất chủ trương sửa đổi Luật thanh tra nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình thực hiện; triển khai và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh./. *ng*

*Nơi nhận: (thực)*

- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP;
- Ban Dân nguyện, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Vụ Phục vụ HDGS, VPQH;
- Vụ III, VPCP;
- Vụ GS, TD&XI sau thanh tra;
- Lưu: VT, Vụ KHTCTH.

KT. TỔNG THANH TRA  
PHÓ TỔNG THANH TRA



*Thủy*

Lê Thị Thủy

<sup>5</sup> Tỷ lệ tiền thu hồi sau thanh tra năm 2013 (đạt 66.3%); năm 2014 (69.5%)